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สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทศัน์รัฐสภา 

 การประชุมเริ่มในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกาประธาน ฯในที่ประชุมเปิดประชุมและได้มีการ
อภิปรายต่อในส่วนพระราชกําหนดที่พักการพิจาณาในเวลา ๐๐.๑๕ นาฬิกาของวันพุธคือพระราช
กําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคต
ประเทศ พ.ศ ๒๕๕๕และพระราชกําหนดกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้
เพื่อช่วยเหลอืกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ ๒๕๕๕ โดยสมาชิกฝ่าย
ค้านและรัฐบาล  
 สมาชิกส่วนใหญ่ที่อภิปรายในช่วงเวลานี้ฝ่ายค้านยังคงเน้นการอภิปรายว่าพระราชกําหนดที่
ออกบังคับใช้นี้ยังคงขาดรายละเอียดท่ีเหมาะสมต่อกรอบการกู้เงิน รวมทั้งภาระหนี้สินที่รฐับาล
ดําเนินการจะมีผลทําให้ประชาชนต้องรับภาระรว่มด้วย จึงต้องการทราบรายละเอียดเพื่อตอบ
คําถามประชาชนได้ สําหรับสมาชิกฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่ยังคงอภปิรายเห็นด้วยในการตราพระราช
กําหนดทั้ง ๒ ฉบับท่ีรัฐบาลจะต้องเร่งรีบในการแก้ไขปัญหาน้ํา ซ่ึงถึงแม้จะมีความล่าช้าบ้างในการ
ดําเนินการทางปฏิบัติแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามารถใช้จ่ายงบประมาณที่กู้มาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 การอภิปรายได้เวลาพอสมควรรัฐบาลจึงได้สั่งปิดประชุมในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา 
 จากนั้นในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไดเ้ริ่มข้ึนอีกครัง้โดย 
 นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ข้ึนบัลลังก์ และเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมกระทู้ถามสดดังนี้ 

- กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ นโยบายการปลูกป่าตามแนวพระราชดาํริและการตดัต้นไม้
รวมทั้งการลักลอบขนไม้เถื่อน ถามโดยนาชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคชาติไทยพัฒนา จังหวัดอุทัยธานวีา่ จากเหตุการณ์ภยัธรรมชาติและปัญหา
ส่ิงแวดล้อมของโลกทําให้พื้นที่ป่าประเทศไทยลดน้อยลง กระทรวง ฯ มีแนวทางแก้ไข
ในการดําเนนิงานอย่างไร 

- นายปรีชา เรง่สมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตอบว่าขณะนี้โครงการปลูกป่านั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ําว่า พื้นทีป่่าใน
ประเทศไทยปัจจุบันที่มีประมาณ ๑๐๐ กว่าล้านไรท่ี่เป็นป่าสมบูรณ์และเป็นป่าเสื่อม
โทรมอยู่ประมาณ ๓๓ ล้านไร่ และในส่วน ๓๓ ล้านไร่นี้จะมีมาตรการอย่างไรในการที่
จะปลูกป่าชดเชย ซ่ึงนายกรัฐมนตรีก็ได้มีบัญชาให้เน้นในโครงการ ๘ ลุ่มน้ําหลักใน
ภาคเหนือไมว่่าจะเป็นลุ่มน้ําปิง  วัง ยม น่าน รวมทั้งแม่น้ําเจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก
และท่าจีน ซ่ึงโครงการปลูกป่าขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ 

 



- ๒ - 
ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ก็สืบเนื่องมาจากว่าขณะนี้เรามีพื้นที่ป่าชุมชนใน ๘ ลุ่ม
น้ําอยู่ประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าหมู่บ้านซึ่งเราจะร่วมกบักระทรวงมหาดไทย โดยเบ้ืองต้น
จะเน้นในโครงการเตรียมการรองรับการปลูกป่าจากนี้ต่อไปในระยะแรก ๙๐ วันซึ่งจะ
มีการทําโครงการชะลอน้ําคือโครงการแก้มลิงและโครงการฝายชะลอน้ําซ่ึงจะเป็นฝาย
ถาวร ฝายกึ่งถาวร และฝายชั่วคราว และขณะนี้กระทรวงเองก็รว่มกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดโดยประชุมร่วมกันว่าจะดําเนินการฝายชะลอน้ําในปีนี้ซ่ึงจะเริ่มต้ังแต่เดอืน
มีนาคมนี้เป็นต้นไป และกําลังหาพิกัดว่าลุ่มน้ําต่าง ๆที่เป็นป่าต้นน้ําที่จะทําฝาย
ชั่วคราว ฝายชะลอน้ํากึ่งถาวร ฝายถาวร โครงการแก้มลิงนั้นจะต้องหาพิกัดที่แน่นอน 
ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ก็ดี เจ้าหน้าที่จังหวัดก็ดีได้หาพิกัดที่จะดําเนินการก่อสร้างและ
จะต้องมีการติดจี พี เอส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งราคาประมาณการณค์่าก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ําก็จะมีแบบแปลนและมีจี พี เอส กํากบัทุกอย่าง และหลังการก่อสร้าง
เสร็จในระยะเวลา ๙๐ วันก็จะมีการดําเนินโครงการเพาะกล้าไม้ซ่ึงส่วนนี้ได้ประสาน
กับ ๒ หน่วยงานคือกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้จะต้ัง
คณะกรรมการรว่มในโครงการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะเพาะกล้าร่วมกนั โดยจะ
กําหนดชนิดของกล้าไม้ว่าจะเป็นกล้าไม้โตเร็ว กล้าไม้โตช้า จะมีวิธีการทําอย่างไรใน
ส่วนนี้จะมีคณะกรรมการตรวจสอบการเพาะต้นกล้าทุกแปลง ทุกไร่อย่างโปรง่ใสเช่น
วิธีการกําหนดการปลูกป่า ๒ ไรต่่อหนึ่งแปลงตามหลักเกณฑ์การปลูกป่า และสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีที่จะปลูกป่าเองกระทรวงฯ ก็จะมีมาตรการห้ามโยกยา้ยตําแหน่งรบัผิดชอบ
ไปอยู่นอกพื้นที่ปลูกป่าจนกว่าป่าที่ปลูกจะมีอายุครบ ๔ ปี ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสใน
การดําเนินโครงการนี้ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ สมกับความต้ังใจที่กระทรวงได้น้อมนํา
โครงการตามพระราชดํารขิองพระองค์ท่านมาดําเนินการ 

- นายชาดา ถามกระทู้ต่อวา่ เนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่าจํานวนมาก 
และมีการขุดย้ายต้นไม้ใหญ่ ทําให้มีการทําลายส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึน รวมทั้งยังมี
บริษัทเอกชนที่ผลิตกระดาษและทําชีวมวลบางบริษัทได้มีการลักลอบตัดไม้โดยเฉพาะ
ริมทางถนน ซ่ึงไม้เหล่านั้นมีเจ้าของบ้าง ไม่มีเจ้าของบ้าง กรณีนี้รัฐบาลจะมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

- นายปรีชา เรง่สมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตอบว่ากรณกีารขนย้ายต้นไม้ใหญ่นั้นทางกระทรวง ฯมไิด้นิ่งนอนใจได้มี
มาตรการโดยการทาํข้อตกลงกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติในการกวดขัน ดูแล จับกุมอย่างเข้มงวดแล้ว และกระทรวง ฯเองก็มี
มาตรการเขม้งวดในการตรวจตรามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง 
ซ่ึงได้กําชับอธิบดีกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติให้มีการดําเนินการอย่างเคร่งครัด 

 



- ๓ - 
- นายชาดายังฝากเรื่องป่าวนัเกิดด้วยว่า ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมให้การสนับสนุนและบริการสําหรับผู้ที่อยากจะปลูกป่าในวันเกิดให้มาก
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการอํานวยความสะดวก เพื่อที่จะได้ทําให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากข้ึนใน
ความรว่มมือของประชาชนลักษณะนี้  

- กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ นโยบายการรบัจํานํามันสําปะหลังล้มเหลวถามโดยนายวิสิทธิ ์
พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมใิจไทย จังหวัดนครราชสีมาวา่ ตามที่
คณะรัฐมนตรมีีมติแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕และให้
มีผลในวันที่ ๑ กุมภาพันธ-์ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ กําหนดราคารับจํานําตามการ
กําหนดราคาหัวมันสดตามเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งที่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ในราคากิโลกรัมละ 
๒.๗๕ บาท บวกลบ ๒ สตางค์ ซ่ึงนโยบายดังกล่าวมีความล้มเหลว เนื่องจากเกษตรกร
เก็บผลผลิตแล้ว ต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประกอบกับเจ้าของลานมัน โรงแปง้
ที่เข้าร่วมในโครงการนี้มีนอ้ยมากทําใหเ้กษตกรต้องเสียเวลารอควิขายเป็นเวลา ๒ วัน
เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่สามารถขายมนัสําปะหลังได้ตามราคาทีก่ําหนด จึงเป็นโอกาส
ให้เจ้าของลานมัน โรงแป้งฉวยโอกาสกดราคาเกษตรกรลงเหลือไม่ถึงกิโลกรัมละ ๒ 
บาท ซ่ึงคนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จึงเป็นพ่อค้าคนกลางเช่นเจ้าของลานมัน 
โรงแป้ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในโครงการรฐับาลมีแนวทางอย่างไร  

- นายภูม ิสาระผล รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณชิย์ ตอบเบื้องต้นว่าในส่วนจังหวัด
นครราชสีมานั้นขณะนี้มีลานมันเข้าร่วมโครงการรบัจํานํามันสําปะหลังแล้ว ๒๐ แห่งและอยู่
ระหว่างการอนุมัติเพิ่มเติมให้ครบ ๔๐ แห่ง โรงแป้ง ๑๑ แห่งในฐานะที่ประเทศไทยเป็น
แหล่งส่งออกมันสําปะหลังรายใหญ่ลําดับต้น ๆ ของโลกและโคราชเองก็เป็นแหล่งผลิตราย
ใหญ่ของบ้านเรา สําหรับการแก้ไขปัญหาการรับจํานาํนั้นขณะนี้ได้มอบหมายให้องค์การ
คลังสินค้าวางระบบในการบริหารจัดการนํามันเส้นและแป้งมันมาเก็บรักษาในโกดังกลาง
เพื่อให้โรงมัน โรงแป้งได้สามารถทยอยรับหัวมันสดจากเกษตรกรอย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงขณะนี้
สถานการณ์กําลังผ่อนคลายอย่างมาก และที่กําลังเร่งดําเนินการประการสําคญัก็คือได้มีการ
ประสานงานไปยังอนุกํากับระดับจังหวัดซ่ึงมีผู้ว่าราชการจังหวัดกํากับดูแลอยู่ ให้มีการจัดจุด
รับจํานําให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรและจัดคิวให้เกษตรกรทีจ่ะนําผลผลิตมา
จํานําให้สอดคล้องกับกําลังการผลิตของลานมันและโรงแป้ง และนอกจากนี้กไ็ด้มีการ
ประสานกับสมาคมลานมันและโรงแป้งเพื่อให้ความร่วมมือในการเปิดจุดรับจํานําเพิ่มมาก
ข้ึนด้วย  

- นายวิสิทธใ์หข้้อสังเกตว่า ทางรัฐบาลน่าจะมีโครงการรับจํานํามันสําปะหลังตั้งแต่ต้น
ฤดูกาลปลูกมันเพื่อให้ทันกับผลผลิตของเกษตรกรที่จะออกมาและถามเพิ่มเติม
เกี่ยวกับแนวทางป้องกันพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเกษตรกรผู้ปลูกมันอย่างไรซึ่งเป็น
ปัญหากับเกษตรกรอย่างมาก 



- ๔ - 
- นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบวา่เรื่องการรับจํานํามัน

สําปะหลังล่าช้ากว่าฤดูกาลที่ผ่านมานั้น เนื่องจากขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการส่วนหนึ่ง 
ส่วนเรื่องการทุจริตนั้นหน่วยงานราชการได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็ยัง
มีการทุจริตโดยกระทรวงฯเองได้มีการตรวจสอบจับกุมได้เป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตามคงต้องขอความรว่มมือจากพี่น้องเกษตรกรด้วยถ้าพบเห็นการทุจริต
เมื่อใดให้โทรแจ้งได้ที่สายด่วนของกระทรวงพาณิชย์ โทร ๑๕๖๙ เพื่อจะได้มีการ
ตรวจสอบการทุจริตต่อไป 

- นายวิสิทธิ ์ฝากให้มีการปรับราคามันสาํปะหลังให้มีราคาดีข้ึนด้วย เนื่องจากตน้ทุนการ
ปลูกมันของเกษตรกรปัจจุบันสูงขึ้นมาก รัฐบาลจะทําอย่างไรใหร้าคามันสําปะหลัง
สมดุลกับต้นทุนการปลูกของเกษตรกร 

- นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบวา่ประเด็นราคามัน
ขณะนี้ภาคราชการโดยกระทรวงฯเอง ได้ร่วมกับบริษัทเอกชนดีดราคามันสําปะหลังให้
สูงขึ้น โดยร่วมกันทํากระบวนการให้มนัสําปะหลังมีข้ันตอนที่สะอาดตรงกับความ
ต้องการของต่างประเทศในการนําไปทําพลังงานเอธานอลส่วนหนึ่งซึ่งก็จะได้ทําให้มี
ยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศมากขึ้นและทําให้ราคามนัของเกษตรกรสูงขึ้น ซ่ึงก็เป็นการ
ช่วยดูแลเกษตรกรอีกวธิีการหนึ่ง 

กระทู้ถามสดที่ ๓ เรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ํา ถามโดยนายสมบัติ ยะสินธุ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวดัแม่ฮ่องสอนว่า เนื่องจากปัจจุบัน
ราคาสินค้าเกษตร เช่นกระเทียม หอมแดง และลําไยสร้างความเดือดร้อนต่อเกษตรกรที่
เพาะปลูกจํานวนมาก รัฐบาลมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
- นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบเบื้องต้นในเรื่องของ

สินค้ากระเทยีมว่า ที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมได้ขายกระเทียมได้ราคาสูงเป็น
ประวัติการณโ์ดยขายสดได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ ๑๕ บาทกว่า จึงทําให้มีขยายพื้นที่การ 

เพาะปลูกมากข้ึนส่งผลทําให้ปริมาณผลผลิตกระเทียมออกมามาก ประกอบกับปลายปีที่
ผ่านมาเกิดภาวะน้ําท่วมใหญ่ส่งผลให้การระบายกระเทียมออกสู่ตลาดได้น้อยลง ก็ทําให้
เหลือสต็อคข้ามปีจํานวนมากจนมาสมทบกับฤดูกาลใหม่ที่จะออกมาในปีนี้ จึงส่งผลให้
ราคากระเทยีมลดตํ่าลง นอกจากนี้ผลผลิตกระเทียมบางส่วนกไ็ด้มีการลักลอบนําเข้าจาก
ต่างประเทศมาจําหน่ายราคาตํ่ากว่าบ้านเราด้วยจึงเป็นปัญหาที่ทับซ้อนกัน อย่างไรก็ตาม
รัฐบาลก็ได้มีมาตรการในการแก้ปัญหาเหล่านี้ไว้แล้ว ไม่ว่าจะเปน็มาตรการการ
ควบคุมดูแลไม่ให้มีการลักลอบนําเข้ากระเทยีม ด้าน คชก.ก็ได้มมีติเมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ ที่
ผ่านมาให้ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ผู้ประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ ๓ % ต่อปี และ
กําหนดวงเงินกู้ยืมไว้ที่ ๑,๔๔๐ ล้านบาทเพื่อที่จะซื้อกระเทียมจากเกษตรกรผู้ปลูก
กระเทียมในราคากิโลกรมัละ ๓๐ บาทสําหรับกระเทียมแห้ง ซ่ึงก็คิดว่ามาตรการเหล่านี้จะ 



- ๕ - 
ส่งผลให้ราคากระเทียมของเกษตรกรที่ปลูกได้รับโอกาสในการที่จะระบายกระเทียมออกสู่
ตลาดได้มากข้ึน ในส่วนของสินค้าหอมแดงนั้นคชก.ก็ได้มีการอนุมัติเงินให้องค์การ
คลังสินค้าไปดําเนินการรบัซ้ือหอมแดงรอบแรก ๓๙๕ ล้านบาทด้วยเช่นกัน และก็ได้มีมติ
เพิ่มเติมในวนัที่ ๒๔ ก.พ ที่ผ่านมาอนุมัติเงินอีก ๑,๒๖๕ ล้านบาทเพื่อดําเนินการรับซ้ือ
หอมแดงในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซ่ึงหอมแดงที่ซ้ือไว้จากเกษตรกรผู้ปลูกก็จะมีการ
ระบายออกทัง้ในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งออกด้วย และส่วนสินค้าลําไยนั้นขณะมี
คณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ที่เรยีกว่าฟุตบอรด์โดยมีรมว.เกษตรเป็นประธานซึ่ง
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าท่ีดูแลผลไม้ทั้งระบบ ซ่ึงกระทรวงพาณิชย์ก็จะได้มีการประสาน
กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการดูแลผลิตลําไยของเกษตรกรรว่มกัน ซ่ึงขณะนี้
ผลผลิตลําไยท่ีจะออกนอกฤดูกาลก็จะทําให้ได้ราคาดีในลําไยเกรด เอ เอคือประมาณกิโล
ละ ๒๕ – ๓๐ บาทก็ช่วยเหลอืเกษตรกรผู้ปลูกได้ระดับหนึ่ง  
- นายสมบัติฝากรัฐบาลว่ากระเทียมท่ีมีการลักลอบเข้าจากจีนขณะนี้มีจํานวนมากทําให้   

     ไทยเก็บภาษีไม่ได้ รัฐบาลควรเข้มงวด กวดขันด้วย  
- นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบวา่ การลักลอบนําเข้า

กระเทียมขณะนี้กระทรวง ฯได้มีการประสานกับกรมศุลกากรเพือ่ดูแล ตรวจสอบอย่าง
เข้มงวดแล้ว อย่างไรก็ตามลําพังเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็อาจจะดูแลการลักลอบได้ไม่ 

ทั่วถึงกค็งต้องให้ประชาชนช่วยเป็นหู เป็นตาด้วย พร้อมกล่าววา่ในปี ๒๕๕๘ ที่จะถึงนี้
ประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเราจะต้องต่อสู้กับสินค้ากับต่างประเทศ
มากมาย ตรงนี้กระทรวง ฯจึงได้เตรียมศักยภาพของเราอยูใ่นการต่อสู้ด้านสินค้า โดยการ
รักษาคุณภาพสินค้าและวางระบบความพร้อมเพียงพอให้พืชผลการเกษตรไทยเกิดประโยชน์
สูงสุดกับประเทศด้วย 
 ภายหลังวาระการตอบกระทู้ถามเสร็จที่ประชุมได้มีเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณา
พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบการบริหารจัดการน้ําและ
สร้างอนาคตประเทศ พ.ศ ๒๕๕๕ และพระราชกําหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่
กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟืน้ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ
๒๕๕๕ ต่อจากประชุมในช่วงเช้า โดยได้มีการอภิปรายของสมาชิก ฯ พรรคฝ่ายรัฐบาลและ
ฝ่ายค้านสลับกันได้เวลาพอสมควร  

จากนั้นก่อนลงมติอนุมัติพระราชกําหนดในที่ประชุม ฯ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง 
รองนายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวขอบคุณสมาชิกฯทุกความ
คิดเห็นและข้อสังเกตที่ให้กับตราพระราชกําหนดของรัฐบาลครั้งนี้ โดยยืนยันว่ารัฐบาลมี
ความพร้อมของแผนการดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําตามพระราชกาํหนดโดยมีการตั้ง
คณะกรรมการที่เชี่ยวชาญมากที่สุดในประเทศจัดทําแผนงานให้มีความพรอ้มในการ
ดําเนินงาน โดยจะมีการกาํกับดูแลการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส และสําหรับแผนการ 
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ใช้จ่ายงบประมาณของแผนนั้นก็ได้มีการคํานวณโดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆอย่างละเอียด
ในทางเทคนคิเฉพาะ แต่คงจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการเสนอต่อสภา ฯเนื่องจากว่าถ้า
มีความเข้าใจไปว่ารายละเอียดท่ีคํานวณจากผู้เชี่ยวชาญต้องถือเป็นกรอบตลอดไป จุดนี้
อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคต อย่างไรกต็ามรัฐบาลก็จะเริ่มดําเนินการให้เร็วที่สุด โดย
กระทรวงการคลังจะเร่งกู้เงินแต่ก็จะไม่กู้ในเวลาที่เร็วกว่ากําหนดเพราะจะส่งผลให้เกิดภาระ
ดอกเบี้ยมากเกินไป และจะพยามระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ใหม้ีการใชจ่้ายงบประมาณมากเกิน
สมควรและยนืยันว่ายอดหนี้ใหม่จากพระราชกําหนดเมื่อรวมกบัหนี้ที่จะต้องชดเชยงบขาด
ดุลในปีนี้ จะเป็นยอดหนี้ที่ได้รับความเชื่อถือจากวงการเงินและวงการธุรกิจซ่ึงจะนําไปสู่
โอกาสการกู้เงินถึงแม้วงเงินหนี้ก้อนใหม่จะมีสูงขึ้นแต่ภาระหนี้โดยรวมก็จะไม่เพิ่มข้ึน ส่วน
การอภิปรายพาดพิงรัฐบาลชุดนี้ว่านิยมกู้เงิน จุดนี้ยืนยันว่ารัฐบาลจะกู้เท่าที่จําเป็นเท่านั้น
และพร้อมมุ่งมั่นในการดูแลหนี้สาธารณะที่มีอยู่ไม่ให้เป็นปัญหาในอนาคตได้ และกล่าว
ยืนยันอีกครั้งในเรื่องอัตราการเรยีกเก็บเงินเพื่อดูแลหนี้ ได้มีการกําหนดด้วยความเข้าใจ
ร่วมกันระหวา่งธนาคารแห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ตามฐานการฝากเงินที่ได้รับ
การคุ้มครองยอดเรียกเกบ็เกือบจะเท่าเดิมหรือเพิ่มไม่สูงมาก ซ่ึงก็สอดคล้องกับจังหวะเวลา
ของการลดภาษีนิติบุคคล ดังนั้นการเรยีกเก็บรายได้เพิ่มจากธนาคารพาณิชยอ์ีกร้อยละ 
๐.๐๗ เพื่อเข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝาก แต่เมื่อรวมการลดภาษีนติิบุคคลแล้วจะทําให้เรียก
เก็บเพิ่มไม่มากเทา่กับธนาคารพาณิชยซ่ึ์งก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปกดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
หรือเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ โดยย้ําว่าจะไมม่ีภาระมากเกินไปแน่นอน และขอให้ความม่ันใจวา่
รัฐบาลจะดําเนินการตามพระราชกําหนดทั้ง ๔ ฉบับอย่างเต็มประสิทธิภาพตอ่ไป 

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ลงมติอนุมัติพระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับและ
ส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป                            
                                        

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๕๖ นาฬิกา 
 


